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สศช.เผย ครม. เตรียมพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ แย้มอาจไม่ใช่การปรับขึ้นทั้งระบบ
คาดเป็นการเสนอปรับฐานเงินเดือนคนบรรจุใหม่ ลุ้นเข้า ครม. พรุ่งนี้ (28 พ.ย.) หรือสัปดาห์หน้า

มีรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (28 พ.ย.) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ หลังจากที่ได้มีการในการประชุมร่วมระหว่าง 4
หน่วยงาน ประกอบด้วย ก.พ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย ถึงการปรับ
“ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” ว่า เบื้องต้นว่าการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ
คาดว่าเป็นการเสนอปรับฐานเงินเดือนข้าราชการจบใหม่ ให้สามารถแข่งขันกับเอกชน
เพราะปัจจุบันข้าราชการจบใหม่มีฐานเงินเดือนต่ำเมื่อเทียบเงินเดือนภาคเอกชน

“การขึ้นเงินเดือนคาดว่าจะไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ
แต่อาจดูไปที่ระดับข้าราชการเข้าใหม่แรกบรรจุ ที่มีฐานเงินเดือนอาจจะต่ำเมื่อเทียบเงินเดือนภาคเอกชน
แต่ทั้งหมดคงต้องรอรายละเอียดและวิธีการเข้าครม. ก่อน" นายดนุชา กล่าว

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่า กรมฯ จ่ายเงินเดือนข้าราชการใช้งบประมาณเฉลี่ยเดือนละ 50,000
ล้านบาท โดยเป็นข้าราชการที่อยู่ในความดูแลผ่านระบบจ่ายตรง 230 หน่วยงาน มีจำนวนข้าราชการทั้งหมด 1.7
ล้านคน โดยไม่รวมข้าราชการท้องถิ่น และข้าราชการการเมือง
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